

# TỬ VI GIÁP TÝ 2019 NỮ MẠNG

## SANG NĂM HƯỞNG PHƯỚC LỘC TRỜI

### ★ Tổng quan tuổi Giáp Tý nữ mạng

Tuổi Giáp Tý nữ mạng kiên định gan dạ trực tánh, không vừa lòng là nói ngay, nói xong là tâm hồn thoải mái, có một đời sống thực tế cho nên « Bách sự giai thành » Quý cô có biệt tài trong vấn đề giao tế rất khôn khéo, đặc nhân tâm, thu hút và quyến rũ được người nghe, lại có tài năng học thức vì vậy mà rất được người trong công sở yêu mến tín nhiệm. trường hợp nào cũng xử lí khôn ngoan thỏa đáng, mang lại lợi ích cho bản thân cũng như cho công ty. Trong năm có những khó khăn về nhà ở, có thể thay đổi việc làm tụt tụt bất thường, có vào lúc hậu vận thì tiền tài mới vững chãi, nhà cửa xinh đẹp tài sản nhiều, tân tạo phước lành cập trường thọ chi mạng.

Hợp với tuổi Kỷ, Thìn, Thân - Khắc với tuổi Canh, Dậu, Ngọ

Hợp với màu đen trắng - Khắc với màu đỏ, vàng.

### [Xem tử vi 2019](#) tuổi Giáp Tý nữ mạng

#### GIÁP TÝ

36 Tuổi

(Sinh từ 02/02/1984 đến 19/02/1985)

Kim mạng - Dương nữ

Hải trung kim – Vàng giữa biển

**Sao hạn 2019:** Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh: Tốt

**Vận hạn 2019:** Toàn tận: Đề phòng tại biến mạch máu và bệnh nặng: Nhẹ

#### **Vận niên 2019:**

- Kê giáp viên: Gà ở vườn: Tốt

- Mạng: KIM gặp năm MỘC là tương khắc: xấu bất an

- Địa chi tuổi : TÝ gặp năm HỎI là sinh nhập: tốt

- Thiên can tuổi: GIÁP gặp KỶ là: khắc xuất: thắng lợi

#### **Luận lá số tử vi Giáp Tý năm 2019 nữ mạng**

Chiếu theo sự vận chuyển của m – Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Kỷ Hợi 2019-2020) tiểu vận động tại cung: Cấn, Hành Mộc thuộc hướng Đông Bắc Thiên Đông. Đối với Tuổi Giáp Tý là Thăng địa: Lợi thế

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Tuân, Thiêu âm, Tấu thư, Thiên việt, Hóa lộc, Dương phù.

Chiếu có các sao cố định:

- 1/ Hóa lộc, Phúc đức, Thiên đức, Quan phu, Kiếp sát, Đà la.
- 2/ Thiên hỷ, Trục phù, Quả tú, Lục sỹ, Kinh dương, Địa võng.
- 3/ Long đức, Thiên khôi, Long trù, Đại hao.

Tại cung áy gặp các sao lưu: Thiêu dương, Tử phù, Phúc đức, Triệt.

Các sao lưu chiếu:

- 1/ Hóa lộc, Phượng cát, Giải thần, Thái tuế, Thanh long.
- 2/ Thiêu dương, Đào hoa, Lưu niên vẫn tinh, Thiên không, Tiểu hao.
- 3/ Long đức, Thiên khôi, Thiên trì, Đại hao.

**Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay tam hợp Thiêu âm, Long đức, Trục phù cùng tam đức cho nên làm vừa phải mà vẫn được hưởng lợi lộc tiền bạc nhiều, bản thân thích hành thiện tác phước, gieo nhân lành cho đường công danh tiền tài, tương lai được thuận buồm xuôi gió, được tin vui về nhà cửa ruộng vườn, nếu buôn bán thì giàu sang phát tài phát lộc.**

Quý cô nữ mạng xinh đẹp. Hiền từ phúc hậu dáng hình đoan trang.  
Sơ niên vui sướng vẻ vang. Trung niên phát đạt giàu sang tiền tài,  
Cửa nhà sang trọng tương lai. Tiền tài phúc đức lộc ngày mai sang giàu,  
Vợ chồng hạnh phúc bên nhau, Ái ân nết hạnh cùng nhau sống đời.  
Sang năm hưởng phước lộc trời. Quý cô vui vẻ trọn đời sao quên.

### **Công danh & Sự nghiệp**

Gặp nhiều may mắn tươi vui trong cuộc sống, được thuận lợi trên sự nghiệp, có quý nhơn ưu đãi trong việc làm tìm được việc phù hợp với khả năng và sở thích của mình và thành công một cách dễ dàng. Quý cô nên nhớ câu « Đức năng thắng số » mà lo tạo lập phước lành cho tương lai để thoát khỏi cảnh chi tiền đột xuất mà không phải lo âu, đồng thời có thể giữ được địa vị trong sở làm ổn định.

## **Tài chính**

Quý cô may mắn trên vấn đề tiền bạc phải sau 37 mới có thể có đời sống vững vàng « Tiền tài bất khư, Tiền tụ bất tán » còn năm nay chỉ thu nhập bình thường. Tháng 4 chớ đi xa mà hao tiền bạc.

## **Tình cảm**

Hồng loan Đào hoa ngoại hợp cho nên lòng thương hướng ngoại, mong một đời sống cao sang quyền quý và tạo nên sự hiếu lằm trong gia đình, trong khi đó được chồng thương yêu nồng nàn người xưa nói « Nhâm vị toan » Quý cô không khéo sẽ không gặp nhiều chua cay.

## **Sức khỏe**

Bệnh dị ứng, da nám, khí hư, nhức đầu tê thấp.

## **Lưu ý**

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng, mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch dùng 7 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng Bắc mà khấn vái « Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân). Mong một tết nên xuất hành hướng Tây để nghênh tiếp Quý thần. Đi từ 1 đến 3 giờ sáng , tính theo giờ nơi cư ngụ.

## **Tử vi tuổi Giáp Tý nữ mạng 2019 theo từng tháng**

### **Mùa xuân**

Tháng giêng: Đầu năm có tin vui về nhà cửa và thay đổi việc làm,

Tháng hai: Chớ tranh chấp cãi vã mà thua lỗ tiền bạc mất danh dự.

Tháng ba: Tiền tài giàu sang, cuộc sống vưon giả.

### **Mùa hạ**

Tháng tư: Đề phòng keo tai nạn xe tàu và bế tắc việc làm

Tháng năm: Chỉ tiêu rất nhiều mà thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Tháng sáu: Cẩn thận kéo có người xấu và tranh chấp kiện cáo.

### **Mùa thu**

Tháng bảy :Tạo phúc đức để mang lại hạnh phúc gia đình.

Tháng tám: Phước tinh đem lại nguồn tài chính và quy Nhơn hỗ trợ.

Tháng chín : Nhiều hạnh phúc mà cũng lắm buồn phiền.

### **Mùa đông**

Tháng mười : Lời lẽ dịu dàng, bạn bè quý mến thương yêu.

Tháng mười một : Thành công trong việc tu bổ nghề nghiệp.

Tháng chạp: Sự nóng giận đem lại buồn phiền lo âu trong đời sống.



*Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Giáp Tý nữ mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào năm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.*

*Mừng 2019 phát tài phát lộc - Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ - Sức khỏe có dư, công danh tấn tới - Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa - Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.*